



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  
Phayao Provincial Public Health Office

งานประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ : 054-409-112 โทรสาร : 054-409-198  
**ข่าวสาร** เพื่อการดูแลสุขภาพ

ฉบับที่ 11/2560

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

“ อสม. เคาะประตูบ้าน ด้านภัยไข้เลือดออก ”

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ย้ำสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดพะเยา เริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ส่งสัญญาณเตือน ขอความร่วมมือประชาชน ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในบ้านบริเวณบ้าน และที่สาธารณะในชุมชน อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

นายขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั่วประเทศพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว ๒๔,๒๕๙ ราย อัตราป่วย ๓๗.๐๖ ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต ๓๓ ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๑๔ ซึ่งเป็นอัตราป่วยตายสูงสุดในรอบ ๕ ปี และที่ผ่านมา มีมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงต่างๆได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมมือและรับผิดชอบการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ ๕ ส ๓ เก็บ ๓ โรค ตามบริบทของตนเอง

สำหรับจังหวัดพะเยา ขณะนี้มีรายงานผู้ป่วย ๔๖ ราย อัตราป่วย ๙.๕๑ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต และจังหวัดพะเยาโดยความร่วมมือจาก ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ขับเคลื่อนการจัดการพาหะนำโรคแบบบูรณาการ (IVM : Integrated vector management) เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และในปี ๒๕๖๐ ได้ขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกคนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักและจริงจังในการดำเนินงาน กำจัดขยะและจัดการขยะ รวมทั้งกำจัดต้นเหตุของยุงลาย และในระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้มอบหมายให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ จัดกิจกรรมสัปดาห์ณรงค์ "อาสาสมัครสาธารณสุข เคาะประตูบ้าน ด้านภัยไข้เลือดออก" โดยพร้อมเพรียงกัน และให้ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนจนกว่าจะพ้นฤดูฝน รวมถึงให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชน ให้เข้าใจอันตรายของโรคไข้เลือดออก ป้องกันตนเองและลูกหลานไม่ให้ยุงกัด ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ไม่ให้ยุงได้มีโอกาสแพร่พันธุ์มากขึ้น สำหรับในสถานศึกษา โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แจ้ง ประสานการดำเนินงานจัดกิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียนอย่างเข้มข้น ในช่วงเปิดเทอมและช่วงฤดูการระบาด ได้แก่ (๑) กำจัดขยะและภาชนะเหลือใช้ เช่น กระจอก ยางรถยนต์ ก่อถังโฟม ไม่ให้เป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุง (๒) ชัด-ล้าง ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำ เช่น แท็งก์เก็บน้ำ แจกัน ถาดรองน้ำตู้เย็น ซึ่งอาจมีไข่ของยุงลายเกาะอยู่ (๓) ใส่ เกลือ หรือน้ำส้มสายชู ในภาชนะบรรจุน้ำขนาดเล็กเช่น ขารองตู้กับข้าว เพราะมีสารที่ฆ่าลูกน้ำได้ (๔) จัดตั้งกลุ่ม เด็กอาสาสมัคร เพื่อช่วยกันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และแจ้งข้อมูลการป่วยของเพื่อนนักเรียน (๕) ตรวจคัดกรองหรือวัดไข้เด็ก หากพบว่า มีไข้ 2 วัน ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นไข้เลือดออก และให้ผู้ป่วยทายากัน ยุง เพื่อป้องกันไม่ให้กัดผู้ป่วยที่มีเชื้อไปกัดผู้อื่นแล้วแพร่เชื้อต่ออีก และให้รีบไปพบแพทย์ (๖) ปลุกตะไคร้หอม เพื่อนำไปใช้ไล่ยุงในห้องเรียน และ (๗) จัดเตรียมความรู้ให้ครูอนามัยเรื่องไข้เลือดออก

ผู้อนุมัติข่าว .....

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐